

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.98 บาท แนวโน้มผันผวนอ่อนค่า คาดกรอบ 32.95-33.05 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.97 -32.98 บาท ปรับอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดในสัปดาห์ทำการก่อนที่ 32.88 บาท ล่าสุด ณ 9.15 น. เงินบาทเคลื่อนไหวมาแตะระดับ 33.00 บาท เงินบาทอยู่ในทิศทางผันผวนอ่อนค่า หลังความต้องการซื้อดอลลาร์มากขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆ คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 32.95-33.05 บาท

* ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของเงินบาทวานนี้ค่อนข้างผันผวน หลังเฟดประกาศคงดอกเบี้ยที่ 2.00-2.25% ตามที่ตลาดคาด แต่ตลาดก็คาดต่อไปอีกว่ามีโอกาสถึง 80% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม นักลงทุนส่วนใหญ่เลือกที่จะขายทำกำไรในหุ้น และทำให้แรงซื้อดอลลาร์มีเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลหลักอื่นๆ ส่วนผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐไม่ได้ส่งผลต่อตลาดนัก ขณะนี้ Fund Flow มีการเคลื่อนไหวผันผวน มีทั้งเข้าและออก

* แนวโน้มในระยะต่อไป Fund Flow ยังมีโอกาสไหลออกจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (EM) และไทย เนื่องจากบางประเทศใน EM ยังมีปัญหาเรื่องระดับหนี้ที่สูง ขณะที่ไทยยังมีประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ค่อนข้างมากในปลายปีนี้ แต่ยังคงดูสัญญาณการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 14 พ.ย. นี้ก่อน หากรอบนี้กนง.ยังคงดอกเบี้ยแต่มีเสียงแตกมากขึ้นกว่า 2 เสียงเมื่อเทียบกับการประชุมครั้งก่อนหน้า จะสะท้อนโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยที่ชัดเจนขึ้นในปลายปีนี้ ส่งผลให้เงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นได้ โดยวันนี้คาดกรอบที่ 32.95 -33.05 บาท

"ค่าเงินบาท บัจจุบันภายในประเทศยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก เช่นเดียวกับดอลลาร์ที่จะไม่อ่อนค่าเร็ว เพราะแม้ว่าการเมืองสหรัฐจะมีความผันผวน แต่ตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี ตลาดจึงยังไม่วางใจ เนื่องจากเฟดสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ตลอดเวลา" เขากล่าว

* สำหรับสัปดาห์หน้าตลาดยังติดตามความคืบหน้าของ trad war และปัญหาของอิตาลี รวมถึงการประชุม กนง. ในสัปดาห์หน้า

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.63 จากวานนี้ 96.17

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,459.18 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 118.81 ล้านบาท

* ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.852 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS